



ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ไฟเขียวเปิดพท. ให้รับต่างชาติ

อนุมัติวีซ่าพิเศษ อยู่ได้ยาว270วัน

กรม.ไฟเขียวเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้า
ได้เดือน ต.ค.ปีนี้ นาร่องเดือนละ 1,200 คน
พร้อมอนุมัติวีซ่าประเภทใหม่ ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 13)

ไฟเขียวเปิดพท. ☆ ต่อจากหน้า 1
 Special Tourist VISA หรือ STV อยู่ได้ 90 วัน ต่อไปอีก 2 ครั้งครั้งละ 90 วัน รวมสูงสุด 270 วัน หวังมีรายได้ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 12,000 ล้านบาทต่อปีไปกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นคืนชีพ นายกษัตริย์มนตรี นำเกณฑ์หารือต่อใน สบค. ซึ่งขอให้มั่นใจระบบสาธารณสุข ขณะที่ สบค. ประชุมวันที่ 16 ก.ย. เค้าะมาตรการขายอสังหาริมทรัพย์ให้นักท่องเที่ยวอีลิทการ์ด โฉงใจนักคนไทยศึกษาอุทกษาที่มบรูรีมีอยู่ในเต็ดไม่พบเชื้อโควิด อันเดียยังคงรั้งอันดับ 1 ของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พุ่งทะยานในวันเดียวกันเกือบ 9 หมื่นราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทะลุ 8 หมื่นรายแล้ว ออสเตรเลียไร้รายจากโควิด-19 วันแรก

ไทยเตรียมเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวกลุ่มมีกำลังซื้อสูง เข้ามาพำนักระยะยาวในไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุม ครม. ถึงการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ว่า ในที่ประชุม ครม. มีการหารือเรื่องดังกล่าวแต่ต้องหารือในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. อีกครั้ง สิ่งสำคัญจะต้องมีการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะคนกลุ่มนี้จะอยู่ในประเทศไทยระยะยาว เนื่องจากมาในเรื่องการท่องเที่ยวและสุขภาพ สามารถอยู่ในสถานที่กักตัวทั้งในสถานที่รัฐจัดให้ หรือสถานที่ที่เขาเลือก หรือในระบบโรงพยาบาล

“ขอให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีจะเป็น ให้มีความไว้วางใจ สิ่งสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือ ตรวจสอบติดตาม คัดกรอง ที่สำคัญรัดอย่าตก หลายกิจกรรมที่เราผ่อนคลाय ตอนยังไม่ผ่อนคลायก็ขอรัฐบาล พอดคลायก็ล็อกก็เริ่มคลाय ความเข้มงวดลงไป ถือว่าอันตราย ถ้าไม่สามารถทำตามมาตรการได้ก็อย่ามาไทยรัฐบาล” นายกษัตริย์มนตรี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. อนุมัติหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

ในเดือน ต.ค.ปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยวีซ่านี้เดือนละ 1,200 คน และจะต้องเดินทางมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ มีการตรวจโรคตั้งแต่ต้นทาง และตรวจซ้ำในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามแนวทางกักกันโรคของไทยอย่างเคร่งครัด กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้ามาคือประเทศที่มีการควบคุมโควิด-19 ได้ดี เช่น กลุ่มสแกนดิเนเวียและประเทศที่มาจากไต้หวันไต้หวันให้เดินทางไปได้ทั่วประเทศ หากกักตัวครบตามระยะเวลา 14 วัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะให้วีซ่าเอสทีวีคือ เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาวในไทย 2.ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย คลงณินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน 8.มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวในไทย ได้แก่หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ในไทยและหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ การชำระเงินค่าโรงแรมที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากสถานที่กักตัว หรือโรงพยาบาลที่พัก หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว หลักฐานการเช่าคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก การชำระเงินค่างวดของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวซื้อได้ตามกฎหมาย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า บุคคลต่างด้าวตามเกณฑ์ข้างต้น มีสิทธิขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน หลังจากครบกำหนด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน สำหรับแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเข้าไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไทยสามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จนได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ทำให้คนต่างด้าวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลก มีความต้องการเดินทางเข้ามาหรือครอบครัวที่พามาพำนักระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 16 ก.ย. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) มีวาระพิจารณาตราการกระตุ้นด้านอสังหาริมทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการคลังเสนอ ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาตรการส่งเสริมการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ร่วมกับบัตรไทยแลนด์อีลิทเพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อสินค้า (Credit term) ในประเทศไทย

ที่ศูนย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นพ.พิเชษฐ พิษขุนทด นพ.ภูษงค์ ไชยชิน 2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความคืบหน้ากรณีนักฟุตบอลชาวอุรุกวัยอายุ 29 ปี ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ว่า จากการตรวจสอบใหม่โตนของนักเตะรายนี้พบมีกลุ่มเสี่ยงสูง 74 คน เป็นนักฟุตบอล 42 คน ผู้ที่เกี่ยวข้องในสนาม 5 คน นอกสถานที่ 27 คน หลังการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียด 74 คนมีผลเป็นลบแต่ต้องกักตัว 14 วัน ผู้เสี่ยงต่ำรวม 339 คน ผลตรวจ 318 คน มีผลเป็นลบ อีก 26 คนอยู่ระหว่างรอผล นอกจากนี้พบว่านักเตะรายนี้เดินทางไปนอกสโมสร 4 จุด แต่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปควบคุมไว้อย่างเข้มข้น ทำให้ไม่มีแพร่กระจายของเชื้อ ขณะที่กรมควบคุมโรครายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 5 ราย มาจากต่างประเทศคือ บาห์เรน ญี่ปุ่น ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ ประเทศละ 1 ราย

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. สาธารณสุข นายโมเคิล จอร์จ ดีชอมเบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางแพทยทหารระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ร่วมรับฟังด้านวัคซีนร่วมกับเจ้าโรจันแอลส์และโควิด-19 นายอนุทินกล่าวว่า ไทยไม่ได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ร่วมมือกับทุกประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนได้ รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน อยากรให้ความมั่นใจว่า หากมีวัคซีนโควิดเกิดขึ้นบนโลก ไทยต้องได้รับวัคซีนแน่นอน ส่วนเรื่องทางชายแดนไทย-เมียนมา มีการประกาศเคอร์ฟิวปิดเมืองเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล ได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ให้ร่วมตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าไทยตามพรมแดนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมี อสม.ช่วยสอดส่องดูแลร่วมกันดูแลอย่างเข้มข้น

ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เร่งผลักดันให้เกิดการยกเว้นการกักตัวแรงงานต่างด้าวในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร หรือ Organizational Quarantine ที่ใช้ได้จริงเพื่อเสนอต่อ สบค. โดยภาครัฐอาจช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายตามที่



ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 15)

ไฟเขียวเปิด ปท. ☆ ต่อจากหน้า 18
 นายฮานส์ คลุก ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์เตือนประชาชนว่าอย่าประมาทอย่าเพิ่งหวังว่าได้รั้จีนแล้วสถานการณ์จะจบลง พร้อมเชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตในยุโรปช่วงเดือน ต.ค.และ พ.ย.จะพุ่งสูงขึ้น ด้านธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ ประเมินว่าเศรษฐกิจเอเชียในปี 2563 จะหดตัว 0.7% ถือว่าเศรษฐกิจหดถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี แต่ภาพรวมปีหน้าคาดว่าจะเติบโต 6.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ไมโครซอฟท์ ประเมินว่าสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำให้โลกพัฒนาล่าช้าไป 20 ปี และเชื่อว่าโลกจะมีวัคซีนต้านไวรัสภายในต้นปี 2564



ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

สกัดโควิด ทีมนักฟุตบอลอะคาเดมี รุ่นอายุ 10-15 ปี สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยืนยันเข้าแถวรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด หลังพบนักฟุตบอลสโมสรสัญชาติอุซเบกีสถาน อายุ 29 ปี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19.



เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

ชายแดนไทยระอ ถกเดือดเมียนมา

สกัดไวรัสโควิด-19 ขู่มปิดด่านทันที

ชายแดนแม่สาย เชียงราย ระอ “ไทย-เมียนมา”
ถกเดือด สุดท้ายเจรจาไม่ลงตัว ปมห้ามรถตู้ขนส่ง
สินค้าเข้าจีนใน สกต “โควิด-19” ลูกกลม ขู่มปิด
ด่านชายแดนทันที เผย 2 ฝ่าย เตรียมนัดหารือ
ใหม่ หาข้อสรุป ด้าน สธ. เปิดผลตรวจผู้สัมผัส
“แซงอุชเบฯ” รวม 508 ราย ♦อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19 □ ต่อจากหน้า 1

ไร้เชื้อ 382 ราย รอลุ้นผลอีก 39 ราย ผัง ศบค. พบ ไทยมีติดเชื้ออีก 5 ราย กลับจากต่างประเทศทั้งหมด ระบุ 2 รายมีประวัติเจอเคยมีเชื้อมาก่อน

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,480 ราย มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม 3 ราย จึงมียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,315 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังมี 58 ศพ รักษาตัวใน รพ. 107 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย แบ่งเป็น 1.เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 9

ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 2.เดินทางจากประเทศปากีสถาน 1 ราย ชายไทย อายุ 23 ปี นักศึกษา มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. โดยผ่านการคัดกรอง ณ ด่านควบคุมโรค พบมีน้ำมูกและอาเจียน จึงตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ

3.เดินทางจากประเทศกาตาร์ 1 ราย ชาย สัญชาติอิหร่าน อายุ 35 ปี อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ เข้าตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 4.เดินทางจากประเทศบาห์เรน 1 ราย ชายไทย อายุ 63 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ส.ค. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ และพบว่าไม่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือน มิ.ย. และ 5.ผู้ที่เดินทางจากประเทศซาอุดีอาระเบีย 1 ราย ชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ ทั้งนี้จากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ และพบว่าไม่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือน พ.ค.

ด้าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกเอกสารรายงานข่าว ผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีนักท่องเที่ยวลี้ภัยชาวไทยลี้ภัย ชาวอุซเบกีสถาน ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 โดยข้อมูลสรุปวันที่ 14 ก.ย. รวมผู้สัมผัสทุกสถานที่ 508 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 100 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 408 คน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 421 คน ให้ผลเป็นลบ 382 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 39 คน โดยจำนวนนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทุกรายและมีผลเป็นลบทั้งหมด สามารถแยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 1. สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มีผู้สัมผัสรวม 272 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 47 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 225 คน (ตรวจน้ำลาย) 199 คน ให้ผลเป็นลบ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 26 คน 2. สถานที่อื่น ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สัมผัส รวม 128 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ จะครบการกักกันในวันที่ 24 ก.ย. และ

เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 101 คน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 22 คน ให้ผลเป็นลบ 9 คน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 13 คน

3.สโมสรราชบุรีมีผลผล มีผู้สัมผัส รวม 44 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 คน ครอบการกักกันในวันที่ 13 ก.ย. และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 คน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 43 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 1 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ได้ลงตะกอนเครื่อง ผลตรวจเมื่อวันที่ 9 ก.ย. เป็นลบ 4. สโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด มีผู้สัมผัส รวม 51 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 คน จะครบการกักกันในวันที่ 19 ก.ย. เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 36 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และ 5. ผู้โดยสารเครื่องบินเดียวกัน มีผู้สัมผัส รวม 13 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ประชุมร่วมชายแดนส่วนท้องถิ่นของไทยกับเมียนมา ระหว่าง อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ถึงมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 จากการขนส่งสินค้าที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 มีฝ่ายปกครอง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ศาลากลางด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สาธารณสุข หอการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยฝ่ายเมียนมามี นายชาน เมียชอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก นายด่านศุลกากร สาธารณสุข หอการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเช่นกัน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย

เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทย มีการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก โดยมีข้อกำหนดให้คนขับรถบรรทุกข้ามไปส่งสินค้าที่ท่าขี้เหล็กได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ห้ามค้างแรม แต่ยังมีพบรถบรรทุกสินค้าประเภทรถตู้มากกว่า 200 คัน ขับจากฝั่งประเทศเมียนมาข้ามมาส่งสินค้าจากฝั่งไทย โดยข้ามผ่านด่านพรมแดนตรงสะพานข้ามารับสินค้าตามโกดังต่าง ๆ ในเขต อ.แม่สาย ก่อนจะขนสินค้ากลับฝั่งประเทศเมียนมา โดยนายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ได้มีประกาศฉบับที่ 35 โดยกำหนดมาตรการใหม่ จัดให้มีลานเปลี่ยนถ่ายสินค้าตรงด่านพรมแดนใกล้สะพานไม้อูญูชาติให้รถตู้ดังกล่าวขับลำเข้ามาชั้นในของประเทศไทยอีก และจะตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสินค้าด้วย

ด้านนายชาน เมียชอ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก กล่าวว่า ปัจจุบันที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรถยนต์หรือแม่แต่ผู้คน ถูกตรวจสอบด้วยมาตรการที่เข้มงวด โดยเฉพาะตามถนนสายเมืองเชียงตุง เป็นเมืองใหญ่ของรัฐฉานไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ส่วนการจะให้รถตู้ขนสินค้าขนถ่ายสินค้าตรงด่านพรมแดนนั้น จะทำให้เกิดต้นทุนสูงขึ้น เพราะต้องใช้ทั้งรถบรรทุกเพิ่มเติม ใช้แรงงานคน และอาจส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกสินค้าของไทยและยังทำให้ราคาสินค้าอาจพุ่งสูงขึ้น แต่ นายอำเภอแม่สายยังคงยืนยันที่จะให้มาตรการดังกล่าว ขณะที่ทางฝ่ายประเทศเมียนมา จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ด้วยการห้ามรถบรรทุกสินค้าไทยเข้าไปชั้นในเมืองท่าขี้เหล็ก โดยให้มีเปลี่ยนถ่ายสินค้าตรงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายเช่นกัน ส่งผลให้การหรือไม่ได้ข้อยูดี ทำให้ นายชาน เมียชอ

หยิบยกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-เมียนมา ที่ระบุว่าหากการหรือระหว่างประเทศตกลงกันไม่ได้ ทางกรมเมียนมา ก็อนุญาตให้ส่วนท้องถิ่นสามารถปิดด่านพรมแดนได้เลย ทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ตกลงจะนำข้อหารือไปแจ้งต่อ ผวจ. ของแต่ละฝ่าย เพื่อจะกลับไปหารือสำหรับหาข้อตกลงกันอีกครั้งต่อไป

ที่ สตม. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อม พล.ต.ต.พรชัย ขันดี พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ พล.ต.ต.ณัฐพล แสงกิจ พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ตชด. ปฏิบัติราชการ สตม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ทินกร รัมย์ชาติ รอง ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.เชิงธร ริมศรี รอง ผบก.ตม.2 ร่วมแถลงผลการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวไม่ให้เดินทางเข้าไทยโดยผิดกฎหมาย

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จับกุมชาวต่างด้าวหลบหนีมาจากเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ได้ในพื้นที่ อ.แม่สอด พบเป็นชาวจีน 5 คน ชาวเมียนมา 11 คน และชาวไทย ซึ่งให้ความช่วยเหลืออีก 2 คน โดยทั้งหมดกล่าวอ้างการหนีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเมียนมา จึงพยายามหนีเข้ามาในไทย ทั้งนี้เมื่อจับกุมได้นำไปกักตัวไว้ตรวจโรคแล้ว โดยยังไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่าน

ทวีตเตอร์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ระบุว่า ไปปรับเพื่อนที่สามมบินสุวรรณภูมิ พบผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยขณะนี้ มีชาวไทยเพียงร้อยละ 20 ส่วนอีกร้อยละ 80 เป็นชาวต่างชาติ เข้ามาพบแพทย์ในไทย โดยไม่ผ่านการกักตัว ขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมมอบหมายให้ตรวจคนเข้าเมือง 2 แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้ว

สำนักงานต่างประเทศ รายงานว่า สำนักงานเทศบาลเมืองห้วยลี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในเขตชายูนนานของจีน มีพรมแดนติดกับเมียนมา ประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมาตรการสำคัญรวมถึงการห้ามเข้าและห้ามออกจากเมือง หากไม่มีความจำเป็นยิ่งยวด การอยู่บ้านให้มากที่สุด และการอนุญาตให้เปิดบริการเฉพาะสถานประกอบการที่จำเป็น อาทิ ตลาดสด แต่ต้องรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด ขณะที่ในระหว่างนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะกระจายกำลังหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตามจุดต่าง ๆ ของเมือง เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนทุกคน หากบุคคลใดก็ตามไม่มีที่อยู่หรือที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง และไม่มีหลักฐานยืนยันการเข้าเมืองอย่างถูกต้องเหมาะสมจะถูกผลักดันให้ออกจากจีนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองห้วยลีตรวจพบผู้ที่ลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนจากเมียนมาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 2 คน นับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้า 3

สธ.ปักหมุดหยุดคุกคามทางเพศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนาารณณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 มีใจความสรุปว่า คณะผู้บริหาร และบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาารณณ์ดังกล่าว สำนักงานปลัดฯ จะดำเนินการ ดังนี้ 1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทุกคนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

'จีน'สกัดโควิดเมียนมา

ล็อกดาวน์เมืองชายแดน
ส่งเจ้าหน้าที่คัดกรองเข้ม
ห้ามเข้าออกโดยไม่จำเป็น

ฝรั่งเศสยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19
อยู่ในระดับสูง เมืองมาร์กเซย-
บอร์กโดซ์ ยกกระดับมาตรการ
ควบคุมทางสังคม ขณะที่เมือง
▶▶▶ ต่อ : จีน -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

จีน

ชายแดนในมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมา ประกาศล็อกดาวน์ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจคัดกรองประชาชน ห้ามเดินทางเข้า-ออก โดยไม่มีวีซ่าเป็นเวลา 2 คน ป่วยเป็นโรคไวรัสระยะ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่ากระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสออกรายงานเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น เกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศ ยืนยันผู้ป่วยใหม่ 6,158 คน

ทำให้สถิติสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 387,252 คน รักษาหายแล้ว 89,507 คน เพิ่มขึ้น 237 คน และในรอบวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 34 คน เพิ่มสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในฝรั่งเศสเป็นอย่างน้อย 30,950 คน

ฝรั่งเศสขู่เมืองยกระดับควบคุม

ขณะที่ทางการเมืองมาร์กเซย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของฝรั่งเศส รองจากกรุงปารีส และเทศบาลเมืองบอร์กโดซ์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 9 ของประเทศ ประกาศเมื่อวันจันทร์ เรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมเพื่อลดอัตราการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด โดยมาตรการหลักคือจำกัดการรวมกลุ่มในสถานที่กลางแจ้งไม่เกิน 10 คน การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ผู้ชมในสนามต้องมีจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ส่วนบาร์และผับให้ปิดพื้นที่ขึ้นสังสรรค์ การเพิ่มความถี่ของรถประจำทาง รถไฟ และรถใต้ดินเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการในช่วงโมงเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม บริษัทลอรอนญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ทางการจะเพิ่มกำลังตำรวจในเครื่องแบบ เพื่อตรวจตราและกำชับให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นข้อบังคับระดับรัฐบาลกลางด้วย

จีนล็อกดาวน์ชายแดนติดเมียนมา

ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สำนักงานเทศบาลเมืองหยูยลี่ ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 210,000 คน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ในมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมา ประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมาตรการสำคัญรวมถึงการห้ามเข้าและห้ามออกจากเมือง หากไม่มีความจำเป็นยิ่งยวด การอนุญาตให้เข้ามากที่สุด และการอนุญาตให้เปิดบริการเฉพาะ สถานประกอบการที่เป็น อาทิ ตลาดสด แต่ต้องรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด

ระดมเจ้าหน้าที่คัดกรองประชาชน

โดยในระหว่างนี้ หน่วยงานสาธารณสุขจะกระจายกำลังหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปตามจุดต่างๆ ของเมือง เพื่อตรวจคัดกรอง

ประชาชนทุกคน หากบุคคลใดก็ตาม ไม่มีที่อยู่หรือที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง และไม่มีหลักฐานยืนยันการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกผลักดันให้ออกจากจีนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองหยูยลี่ตรวจพบผู้ที่ลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนจากเมียนมาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างน้อย 2 คน นับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้าน กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น พบผู้ติดเชื้ออีก 104 คน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 3,299 คน รักษาหายแล้ว 790 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 32 คน

เผยวัคซีนโควิดอาจพร้อมใช้พ.ย.นี้

ขณะเดียวกัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนหรือซีดีซี เปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ได้รับการพัฒนาในจีนอาจพร้อมใช้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจีนมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 ชนิดที่อยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย และมีอย่างน้อย 3 ชนิด ที่นำไปฉีดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับมือกับโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉินในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของซีดีซีให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ของจีนว่า การทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และคาดว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อาจพร้อมใช้ในวงกว้างในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนี้ ทั้งยังระบุว่า ตัวเธอเองได้รับวัคซีนในเดือนเมษายน และไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้บอกชื่อวัคซีนที่เธอฉีด

หลายบริษัทเดินหน้าพัฒนาวัคซีน

บริษัทซิโนวัค ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของจีน และบริษัทซิโนวัคไบโอเทค บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐกำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ชนิดภายใต้โครงการฉีดวัคซีนฉุกเฉิน และมีวัคซีนอีก 1 ชนิด ที่พัฒนาโดยบริษัทแคนซิโนไบโอโลจิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัคซีนของจีน ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ในกองทัพจีนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ทั้งนี้ จีนในฟาร์มระบุในเดือนกรกฎาคมว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัทอาจพร้อมใช้ในวงกว้างในช่วงสิ้นปีนี้ หลังเสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3

ผู้ผลิตวัคซีนทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 925,000 คน ขณะที่ผู้ผลิตวัคซีนชั้นนำฝั่งตะวันตกหลายรายได้ให้สัญญาว่าจะยึดมั่นในกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และไม่ยอมให้แรงกดดันทางการเมืองเข้ามามีผลต่อการพัฒนาวัคซีน

ทั่วโลกติดเชื้อ 29 ล้าน เสียชีวิต 9.3 แสน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็นวันที่ 15 กันยายน 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสม 29,471,504 ราย เสียชีวิต 933,340 ราย รักษาหาย 21,296,998 ราย สหรัฐ ติดเชื้อ 6,749,289 ราย เสียชีวิต 199,000 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 4,930,236 ราย เสียชีวิต 80,808 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,349,544 ราย เสียชีวิต 132,117 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,073,849 ราย เสียชีวิต 18,785 ราย เกาหลี ติดเชื้อ 733,860 ราย เสียชีวิต 30,812 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**ไฟเขียวนักท่องเที่ยวเข้าไทย
เปิดประเทศ
ได้วีซ่าพิเศษอยู่ยาว270วัน**
ต้องยินยอมกักตัว2อาทิตย์
รบ.แจ่งหวังช่วยกระตุ้นศก.
ติดโควิดอีก5คนมาจาก5ปท.

ไทยพบติดเชื้อโควิดอีก 5 ราย กลับจากญี่ปุ่น-ซาอุดี-
บาห์เรน-ปากีสถาน-กาตาร์ รักษาหาย 3 ราย ด้านกรม.ไฟเขียว
หลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special
Tourist VISA) ➡ ต่อ : เปิดประเทศ-หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เปิดประเทศ

วางคุณสมบัติละเอียดซับซ้อน ต้องยอมรับปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะกักตัว 14 วัน ถึงจะได้รับอนุญาตให้พักในไทยได้ยาว 270 วัน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศ ด้านด้าน “เบตง” สนธิกำลังเอ็กซ์เรย์เข้มคนเข้าออกด่านชายแดนไทย-มาเลย์ กำหนดคนขับรถยนต์ขนส่งสินค้าเข้า-ออกอยู่ได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) เปิดแถลงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,480 ราย มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 3 ราย ทำให้อัตราคงสะสมผู้รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,315 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมยังมี 58 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 107 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่อีก 5 มาจาก 5 ปท.

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย แบ่งเป็น 1. ผู้ที่เดินทางจากญี่ปุ่น 1 ราย ชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 9 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เข้าตรวจหาเชื้อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ซึ่งผลตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2. ผู้ที่เดินทางจากประเทศปากีสถาน 1 ราย ชายไทย อายุ 23 ปี นักศึกษา เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 โดยผ่านการคัดกรอง ณ ด่านควบคุมโรค เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 3. ผู้ที่เดินทางจากประเทศกาตาร์ 1 ราย ชายสัญชาติอิหร่าน อายุ 35 ปี อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ซึ่งผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

4. ผู้ที่เดินทางจากบahrain 1 ราย ชายไทย อายุ 63 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เข้ารับการตรวจหาเชื้อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 5. ผู้ที่เดินทางจากซาอุดีอาระเบีย 1 ราย ชายสัญชาติอังกฤษ อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที่ 1 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 13 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

สัมผัสไทยอีก 508 ราย ไม่ติดเชื้อ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานความคืบหน้าผลสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 กรณีนักฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกิสถาน อายุ 29 ปี ที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สอบสวนโรค ค้นหาติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลรายดังกล่าว เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดย ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 1. สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีผู้สัมผัสรวม 272 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 47 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 225 ราย ให้การตรวจนำลาย 199 ราย ให้ผลเป็นลบ และอยู่ระหว่างผลตรวจ 26 ราย 2. สถานทีอื่นใน จ.บุรีรัมย์ มีผู้สัมผัสรวม 128 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ จะครบการกักกันวันที่ 24 กันยายนและเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 101 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 22 ราย ให้ผลเป็นลบ 9 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 13 ราย

3. สโมสรราชบุรีมิตรผล มีผู้สัมผัสรวม 44 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย ครบการกักกันเมื่อวันที่ 13 กันยายน และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 43 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ได้ลงคะแนนคัดกรอง ผลตรวจเมื่อวันที่ 9 กันยายน มีผลเป็นลบ 4. สโมสรขอนแก่น อยู่ในเต็ด มีผู้สัมผัส 51 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย จะครบการกักกันวันที่ 19 กันยายน และเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 36 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ 5. ผู้โดยสารเครื่องบินเดียวกัน มีผู้สัมผัส 13 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

“รวมผู้สัมผัสทุกสถานที่ 508 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 100 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 408 ราย ส่งตรวจทางห้องแล็บ 421 ราย ให้ผลเป็นลบ 382 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 39 ราย โดยจำนวนนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทุกราย และมีผลเป็นลบทั้งหมด” ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุ

เนวินโชว์หลักฐานอัปเดตหายป่วย

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โชว์สภาพผ่านเฟซบุ๊กแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของอัปเดต นักฟุตบอลชาวอุซเบกิสถาน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดพร้อมยืนยัน หายป่วยแล้ว แต่ยังคงตัวนักฟุตบอลทั้งทีม และเจ้าหน้าที่ต้องกักกัน 14 วัน นายเนวินระบุข้อความด้วยว่า อัปเดตหายแล้ว ผลตรวจหาเชื้อของอัปเดต ครึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน ปรากฏว่า ไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แล้ว แต่นักฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทั้งทีมยังต้องกักตัวต่อให้ครบ 14 วันตามมาตรฐานสาธารณสุข

ชมศบค. วิจารณ์นักท่องเที่ยวระยะยาว

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการออกวีซ่านักท่องเที่ยวแบบใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวว่า ในที่ประชุม ครม.ได้หารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องหารือในที่ประชุม ศบค. อีกครั้ง และยังคงรับฟังความคิดเห็นจากหลายส่วน สิ่งสำคัญต้องกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะคนกลุ่มนี้เขาอยู่ยาว เนื่องจากมาท่องเที่ยวและเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งสามารถอยู่ในสถานที่กักตัวทั้งในสถานที่รัฐจัดให้ หรือสถานที่ที่เขาเลือก หรือในระบบโรงพยาบาล ขอให้ทุกคนช่วยประสานพันธ์สิ่งที่ควรจะเป็น ให้มีความไว้วางใจ ซึ่งระบบสาธารณสุขของเราดีที่สุดในโลก อยู่ในระดับต้น ต้องมั่นใจตรงนี้ สิ่งสำคัญอยู่ที่ความ

มั่นคง ครองไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ร่วมมือ ตรวจสอบติดตาม คัดกรอง และ
การคัดแยก หลายกิจกรรมที่เราผ่อนคลาย
พอคลายล็อกก็เริ่มคลายความเข้มงวดลงไป
ถือว่าอันตราย ถ้าไม่สามารถทำตามมาตรการ
ได้ อย่างมาโทษรัฐบาล

กรม.ไฟเขียวเปิดพท.รับทท.พิเศษ

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลง
ผลประชุมกรม.ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการ
แนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวพิเศษ
Special Tourist VISA (STV) ตามที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้คนต่างด้าว
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้คือ 1.เป็นบุคคลต่างด้าว
ที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว
(Long Stay) ในประเทศไทย 2.ยอมรับ
การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่
ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลง
ยินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน (ALSQ)
3.มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวใน
ประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานชำระเงินค่า
โรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ)
ในประเทศไทย และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้คือ

ยืนยันกักตัวในพท.ระยะยาว270วัน

หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก
ที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่พัก
ที่เป็นสถานที่กักตัว หรือโรงพยาบาลที่พัก
ตามระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว
ในประเทศไทย หรือหลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุด
ของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าว หรือบุคคลใน
ครอบครัวของบุคคลต่างด้าว หลักฐานการ
เช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก
หลักฐานชำระเงินค่าน้ำของบุคคลต่างด้าวชื่อ

หรือเช่า ที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่
บุคคลต่างด้าวชื่อได้ตามกฎหมาย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ บุคคล
ต่างด้าวตามเกณฑ์ข้างต้น และผ่านการดำเนินการ
ตามการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิขอรับการตรวจ ลง
ตราประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษ Special
Tourist Visa (STV) โดยเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน
หลังครบกำหนดเวลาอนุญาต 90 วันแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจ
อนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน
โดยคนต่างด้าวต้องยื่นคำขอตามแบบ และ
เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดย
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่
30 กันยายน 2564

หวังรายได้ท่องเที่ยวกระตุ้นศก.

“สำหรับแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยว
ประเภทพิเศษนี้ เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพเข้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
ซึ่งจากสถานการณ์
ระบาดของโควิด-19
ทำให้นักท่องเที่ยว
และบุคคลทั่วไป
ไม่สามารถเดินทาง
ได้ เพื่อป้องกัน
ควบคุมการระบาด
ของโรคดังกล่าว”
น.ส.ไตรศุลีกล่าว

คุมเข้มด้านติด

เมียนมา-กัมพูชา

สั ว น
พล.ต.ท.สมพงษ์
สิงคหวง ผู้บัญชาการ
สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง แถลงผล
สกัดแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองผิด
กฎหมายว่า ที่ผ่านมา
ตรวจคนเข้าเมือง
จ.ตาก จับกุมชาว

ต่างด้าวหลบหนีจากเมืองเมียวดี ประเทศ
เมียนมาได้ใน อ.แม่สอด จ.ตาก พบเป็นชาว
จีน 5 คน ชาวเมียนมา 11 คน และชาวไทย
ซึ่งให้ความช่วยเหลืออีก 2 คน ทั้งนี้ จาก
สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
เพื่อนบ้านที่ยังรุนแรง ทำให้ตำรวจตรวจคน
เข้าเมืองต้องคุมเข้มชายแดนช่องทางธรรมชาติ
เต็มที่ โดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับเมียนมา
และกัมพูชา จึงกำชับให้ตรวจคนเข้าเมือง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจ
ตราต่อเนื่อง มั่นใจสามารถสกัดการหลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมายได้ แต่ต้องขอความ
ร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการอย่าใช้
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง เพราะเสี่ยง
กับผลกระทบของเชื้อโควิด-19

ด้านเบตงเข้มรถสินค้าเข้า-ออก

อีกด้านหนึ่ง บริเวณด่านพรมแดน
เบตง ตรงข้ามด่านเปิงกาลัยอุลู่รัฐเปรัก
ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคน
เข้าเมืองเบตง ดำรวจท่องเที่ยว นักวิชาการ
สาธารณสุขควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศเบตง เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฝ้าตรวจ
ชายแดนที่ 4 ดำรวจตระเวนชายแดนที่ 445
ตรวจสอบแกนควบคุมโรคคนไทยที่เดินทางมา
จากมาเลเซีย ผ่านการตรวจอย่างละเอียด หลัง
หลายรัฐในมาเลเซียพบมีการระบาดของไวรัส
โควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งผู้ติดเชื้อมี
กระจายอยู่ในรัฐเคดาห์ รัฐเปอร์ลิส และปีนัง
ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดชายแดนไทย และมีช่องทาง
ธรรมชาติ ที่ลักลอบเข้าไทยได้ อีกทั้ง
มีการขนส่งสินค้าโดยมีรถขนส่งสินค้าเข้า-ออก
ระหว่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจคัดกรองเข้มข้น มีการออกกระเบื้อง
คนจับรถสินค้าเข้า-ออกประเทศไทยได้ไม่เกิน
7 ชั่วโมง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ผู้ว่าฯยะลาสั่งทุกพื้นที่คุมเข้ม

ขณะที่นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกประกาศ ศบค. จ.ยะลา กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ใน จ.ยะลา ไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏข่าวสาร ทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจ บุคคล พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บางพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคในพื้นที่ทุกระดับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานรณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการ ป้องกันการระบาด เน้นเคร่งครัดมาตรการ สาธารณสุข โดยเฉพาะสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว เว้นระยะห่าง ทางสังคม เลี่ยงสถานที่แออัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ฝ่าย ความมั่นคง ทั้งทหารและปกครอง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพิ่มความถี่และเข้มงวดตรวจตรา ป้องกันลักลอบเข้าประเทศด่านชายแดน และ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสอดส่องคนแปลกหน้า ในพื้นที่ด้วย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

เพลง 'ลุงเนวิน' แจงเอง
แข่งอุชเบฯ ทีมบุรีรัมย์
ตรวจล่าสุดไร้ 'โควิด'
กทม. ชูฟันซุกต่างดาว
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออก
แถลงการณ์ผ่านเพจ 'ลุงเนวิน'
ยืนยันผลตรวจล่าสุด แข่ง
อุชเบฯ บุรีรัมย์ ไม่พบเชื้อ
(อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ไว้โควิด'

ไทยพบติดเชื้อ5รายจากตปท.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 กันยายน เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) รวมสะสม 3,480 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 542 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,315 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 107 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,480 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี จำนวน 1,882 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 647 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 1.ญี่ปุ่น 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ, 2.กาดาร์ 1 ราย ชายสัญชาติอิหร่าน อายุ 35 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือกในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ 3.บาห์เรน 1 ราย ชายไทย อายุ 63 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐใน จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 14 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ พบว่ามีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 4.ชาวดีอาร์เอเบีย 1 ราย เป็นชายสัญชาติอังกฤษ อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือกในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ และพบว่าประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 และ 5.ปากีสถาน 1 ราย ชายไทย อายุ 23 ปี นักศึกษา ผ่านการคัดกรอง ณ ด่านควบคุมโรค เมื่อวันที่ 13 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ

หมอยันไม่ต้องกังวล-ติดเชื้อซ้ำ

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ชาวต่างชาติที่บินมาเมืองไทยในระหว่างการกักตัว 2 รายและตรวจพบติดเชื้อซ้ำนั้นไม่น่ากังวล เพราะทั่วโลกเคยเจอเคสติดเชื้อซ้ำราว 2-3 เคส เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำ

"สมมุติว่าเป็นสายพันธุ์ G ก็อาจไม่เหมือนกัน เนื่องจากการตรวจจะต้องตรวจทั้งสายพันธุ์กรรม อาจมีจุดแตกต่างกันอย่างบ้าง และไม่ต้องกังวล เพราะอยู่ในสถานกักกันโรคอยู่แล้ว" นพ.ธนรักษ์กล่าว

ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะยาน29.4ล.

สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 247,832 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 29,440,998 ราย อการรุนแรง 60,786 ราย รักษาหายแล้ว 21,275,547 ราย เสียชีวิต 932,730 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 6,749,289 ราย 2.อินเดีย จำนวน 4,926,914 ราย 3.บราซิล จำนวน 4,349,544 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,068,320 ราย และ 5.เปรู จำนวน 733,860 ราย ทั้งนี้ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 126

ตรวจผู้สัมผัสฟุตบอลไทยลีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรครายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีนักฟุตบอลไทยลีกชาวอุซเบกิสถาน อายุ 29 ปี ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ผลการลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลรายดังกล่าว เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน

1.สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีผู้สัมผัส รวม 272 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 47 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 225 ราย ใช้การตรวจน้ำลาย 199 ราย ให้ผลเป็นลบ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 26 ราย

2.สถานที่อื่นๆ ใน จ.บุรีรัมย์ มีผู้สัมผัส รวม 128 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ จะครบการกักกันในวันที่ 24 กันยายนนี้ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 101 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) 22 ราย ให้ผลเป็นลบ 9 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 13 ราย

3.สโมสรราชบุรีมิตรผล มีผู้สัมผัส รวม 44 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 ราย ครบการกักกันเมื่อวันที่ 13 กันยายน และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 ราย ส่งตรวจทางห้องแล็บ 43 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนอีก 1 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ได้ลงคะแนนตรวจ ผลตรวจเมื่อวันที่ 9 กันยายน มีผลเป็นลบ

4.สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด มีผู้สัมผัส รวม 51 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย จะครบการกักกันในวันที่ 19 กันยายนนี้ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 36 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

5.ผู้โดยสารเครื่องบินเดียวกัน มีผู้สัมผัส รวม 13 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกราย ส่งตรวจทางห้องแล็บ 6 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ รวมผู้สัมผัสทุกสถานที่ 508 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 100 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 408 ราย ส่งตรวจทางห้องแล็บ 421 ราย ให้ผลเป็นลบ 382 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ 39 ราย โดยจำนวนนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทุกรายและมีผลเป็นลบทั้งหมด

หมอบุรีรัมย์ยันไร้ผู้ติดเชื้อ

ที่ศูนย์ดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นพ.พิเชษฐ พิษขุนทด และ นพ.ภูงศ ไร่ยาลิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ แถลงความคิดเห็นกรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในนักฟุตบอลอุซเบกิสถาน อายุ 29 ปี สังเกตทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา จากการสอบสวนทีมสโมสรของทีมที่พบมีกลุ่มเสี่ยงสูง 74 ราย เป็นนักฟุตบอล 42 ราย ผู้เกี่ยวข้องในสนาม 5 ราย และนอกสถานที่อีก 27 ราย ตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดเบื้องต้น ทั้งหมด 74 รายมีผลเป็นลบ แต่ต้องกักตัวอีกอย่างน้อย 14 วัน ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ส่วนผู้มีความเสี่ยงต่ำอีก 339 ราย ผลตรวจ 313 รายมีผลเป็นลบ อีก 26 ราย อยู่ระหว่างรอผล

นพ.พิเชษฐกล่าวว่า ตรวจสอปรโหมโลกทั้งหมด นักฟุตบอลที่ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางไปนอกสโมสรประมาณ 4 จุด ได้เข้าไปควบคุมไว้อย่างเข้มข้นทั้งหมด สาเหตุที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนอกสถานที่คืออนอกสโมสร เนื่องจากกักกันของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทำได้ดี สถานบริการทุกแห่งปฏิบัติและให้ความร่วมมือของสาธารณสุขเป็นอย่างดี ทำให้เชื้อ เข้าไปไม่ถึง



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

แข่งอุซเบกบุรีรัมย์ไม่พบเชื้อ
 ทางด้านสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก อินัน อัคร์ อิศมาตุลลาเยฟ กองกลางชาวอุซเบกิสถาน หายจากโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย หลังตรวจครั้งล่าสุดไม่พบเชื้อ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 กองกลางวัย 29 ปี ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา จากการยืนยันของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ไทยลีกตัดสินใจสั่งเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันของปราสาทสายฟ้าออกไปก่อน 2 นัดทันที กระทั่งล่าสุดหายเป็นที่เรียบร้อย แต่ทั้งทีมยังต้องกักตัวให้ครบ 14 วันเช่นเดิม เพื่อเฝ้าระวังต่อไป คาดว่าบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะกลับมาแข่งขันโตโยต้า ไทยลีก 2020 ได้อีกครั้ง ในเกมเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี เอฟซี วันที่ 26 กันยายน แต่ต้องส่งผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อในตัวนักกีฬารวมถึงทีมงานมาที่ไทยลีกก่อน

เชียงใหม่ห้ามรถเมียนมาวิ่งเข้า
 ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จัดประชุมร่วมระหว่างส่วนท้องถิ่นของไทยกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เพื่อแจ้งมาตรการใหม่ป้องกันไวรัสโควิด-19 จากกรณีการขนส่งสินค้า โดยมีฝ่ายปกครอง ทหารกองกำลังผามือง ศุลกากร ด้านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตจ.) ตำรวจภูธรภาค 4 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายชอน นายอำเภอท่าขี้เหล็ก นำผู้บริหารระดับสูง เช่น นายด่านศุลกากร

สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วม ฝ่ายไทยแจ้งว่าการขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่มาสินค้า เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง ข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก โดยมีข้อกำหนดให้คนขับรถบรรทุกอยู่ในเมืองท่าขี้เหล็กได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง ห้ามค้างแรม และนายประจัญ ปรชัญญกุล ผู้ว่าเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ มีประกาศฉบับที่ 35 กำหนดให้มาตรการใหม่ ให้มีลานเปลี่ยนถ่ายสินค้าตรงด่านพรมแดนใกล้สะพาน จะไม่อนุญาตให้รถตู้ของเมียนมาขับล้ำเข้ามาชั้นในของประเทศไทยอีก

นอก.ท่าขี้เหล็กขู่อัดด่านเข้าออก
 นายชาน เมียชอน นายอำเภอท่าขี้เหล็ก และคณะ แจ้งว่า ท่าขี้เหล็กไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนการจะกันไม่ให้รถตู้ขนส่งสินค้าจากเมียนมา

ขนถ่ายสินค้ากันตรงด่านพรมแดนจะเกิดขึ้นตามสูงชัน ต้องใช้ทั้งรถบรรทุกเพิ่มเติม ใช้แรงงานคน อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าของไทย ทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นตามต้นทุน อย่างไรก็ตาม นายอำเภอแม่สายยังคงยืนยันให้ใช้มาตรการใหม่ ทำให้ทางการท้องถิ่นเมียนมาแจ้งว่าหากจะคุมเข้มเช่นนั้น ฝ่ายประเทศเมียนมาจะดำเนินการลักษณะเดียวกันโดยห้ามรถบรรทุกสินค้าไทยเข้าไปชั้นในเมืองท่าขี้เหล็ก ให้เปลี่ยนถ่ายคนเป็นชาวเมียนมาตรงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำสาย

รายงานข่าวแจ้งว่าการหารือไม่ได้ข้อยุติ นายอำเภอท่าขี้เหล็กได้หยิบยกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-เมียนมา ที่ระบุว่าหากการหารือระหว่างประเทศตกลงกันไม่ได้ทางการเมียนมาอนุญาตให้ส่วนท้องถิ่นสามารถ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ปิดด่านพรมแดนได้เลย โดยเมียนมาอาจแจ้งให้ปิดด่านพรมแดนตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2ฝั่งประเทศเมียนมา ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะนำอาหารไปแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละฝ่าย เพื่อกลับไปหรือซื้อตกลงกันอีกครั้ง

น.ส.พยอมศักดิ์ เวียรรา รองประธานหอการค้าจ.เชียงราย กรรมการในการประชุมของฝ่ายไทยด้วย กล่าวไว้ว่า ผ่านมาเมื่อมีการปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แต่มูลค่าการค้าที่สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 มีมากเป็นอันดับต้นๆ ของจุดส่งออกสินค้าของประเทศไทย เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องใหญ่ที่ต้องหารือให้ลงตัวก่อนดำเนินการจริง หากใช้เวลานานเปลี่ยนถ่ายสินค้าด่านพรมแดนจะต้องใช้แรงงานอย่างน้อย 300-400 คน และมีความยุ่งยากด้านอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ายควรหารือระดับจังหวัด

จับแม่-ลูกเมียนมาลอบเข้าเมือง
นายชัยพฤกษ์ เวียรธานีรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก รับรายงานจากชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดว่า มีบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเลขที่ 201/66 หมู่บ้านดงทอง ชุมชนวัดหลวง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จึงส่งปลัดอำเภอแม่สอดนำกำลังเข้าตรวจสอบสวนเข้าห้องแถวเรียงกัน 7-8 ห้อง พบบุคคลต่างด้าว 3 คน ทราบชื่อคือนางโมโม อายุ 50 ปี ด.ช.เทวิน อายุ 5 ขวบ และ ด.ญ.นิลา อายุ 40 ขวบ ไม่มีนามสกุล สัญชาติเมียนมา ทั้ง 3 คน เป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อตรวจสอบไม่มีเอกสารเข้าเมือง และสอบปากคำทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด และเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการกักกันตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และการประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก จึงควบคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมาย และเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19

นางโมโมกล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ได้พาลูกทั้ง 2 คน เดินทางข้ามแม่น้ำเมยมาจากจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา และข้ามมาฝั่งไทยบริเวณท่าข้ามธรรมชาติ บ้านบ้านไร่ ต.แม่ตา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อไปพบสามีที่ อ.แม่สอด เพราะไม่ได้พบกันมานานและอาศัยอยู่กับสามีประมาณ 5 วัน

กทม.ขึ้นนอตร้านค้า-ผับบาร์
ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ว่า ที่ประชุม ศบค.กทม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุดตรวจของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจและนำสถานประกอบการ สถานบริการ โดยเฉพาะ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการ รวมถึง กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ รวมทั้งขอให้ชุดตรวจ กำชับผู้ประกอบการให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนที่เข้าใช้บริการ

“จากข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ศบค.กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ ขอให้แจ้งตำรวจ และแจ้งเตือนไปยังผู้นำพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย การกระทำดังกล่าวมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับผู้ให้ที่พัก ผู้ที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ช้อนเงิน หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นไม่ถูกจับกุม มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ด้วยเช่นกัน” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว